



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
ได้รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ โดยรับสมัครในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกใน
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ โดยผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวจะต้องเข้ารับคัดเลือก
ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ การ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ จะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง และคุณสมบัติตามนิยามคุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณา ให้
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานเทศบาล ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาครกำหนด ไม่ตรง
ตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ของหนังสือเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเฉลา ใจดี)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาที่ปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
เอกสารแนบท้ายประกาศ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล
๐๑	นาย	วุฒิพงศ์	แซ่จิ่ง

๒. วัน เวลา สถานที่คัดเลือก

วัน เดือน ปี ที่คัดเลือก	ตำแหน่ง	เลขประจำตัว สอบ	รายงานตัวเวลา	เริ่มเวลา	สถานที่คัดเลือก
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	๐๑	๐๘.๓๐ น.	๐๙.๓๐ น.	ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาล ตำบลเกษตรพัฒนา